

สรุปการประชุมรายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนพฤษภาคม

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563

ณ ห้องประชุมกลุ่มวัยเรียน อาคาร 7 ชั้น 4 สำนักส่งเสริมสุขภาพ

ที่ประชุมได้มีการนำเสนอผลการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดที่สำนักส่งเสริมสุขภาพรับผิดชอบจำนวน 10 ตัวชี้วัด ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานประจำเดือนเมษายน รายละเอียด ดังนี้

ตัวชี้วัด	กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน	ผลผลิต	ผลลัพธ์
1.1 อัตราส่วนการตายมารดาไทย			จำนวนการตายมารดาประจำเดือนมิถุนายน 2563 หญิงไทย 14 คน ต่างด้าว 2 คน รวมการตายมารดาตั้งแต่ ต.ค.62-มิ.ย. 63 เท่ากับ 85 คน อัตราส่วนการตายมารดาเท่ากับ 22.57 ต่อแสนการเกิดมีชีพ
	ประชุม VDO Conference ทบทวนการตายมารดา	สรุปข้อแนะนำเพื่อการพัฒนา 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการส่งต่อ 2. พัฒนาระบบสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานระหว่างแผนกเพื่อเชื่อมโยงการรักษาอย่างเป็นระบบ และลดความเสี่ยงของการ delay treatment หรือการส่งข้อมูลที่ล่าช้า 3. จัดระบบเฝ้าระวังและคัดกรองความเสี่ยง ส่งต่อผู้ป่วยในรายที่มีโรคทางอายุรกรรมที่มีความรุนแรงเกินศักยภาพของหน่วยงาน ไปยังหน่วยงานที่มีศักยภาพสูงกว่า และเสริมทักษะเรื่องการ counselling	ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี เห็นชอบตามข้อเสนอแนะและเร่งดำเนินการ

ตัวชี้วัด	กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน	ผลผลิต	ผลลัพธ์
		4. พัฒนาระบบส่งต่อข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลหรือคลินิกเอกชนในพื้นที่เพื่อให้ผู้ป่วยไม่เสีย	
		โอกาสในการส่งต่อหรือรักษาตามระบบ	
	<p>จัดทำคู่มือแนวทางการให้บริการฝากครรภ์แนวใหม่ ตามคำแนะนำ WHO (6 เดือนหลัง)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อปรึกษาหารือการประเมินระบบบริการสุขภาพ 5 ครั้ง</li> </ul>	<p>รูปแบบการให้บริการฝากครรภ์แบบปกติใหม่ (The New normal service modal for ANC)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประเมินระบบบริการสุขภาพ 5 ครั้งเดิมเพื่อทบทวนมาตรฐานการให้บริการเพื่อปรับสู่การให้บริการแนวใหม่ที่เทียบเท่าสากล</li> </ul>	<p>ร่างแนวทางการประเมินระบบบริการสุขภาพ 5 ครั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proposal</li> </ul>
	<p>ประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กแห่งชาติ (MCH Board ชาติ)</p>	<p>คณะกรรมการรับรองการประชุมครั้งที่ 1 ตามที่ได้เสนอ และมีมติให้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มอบสำนักการแพทย์รายงานสถานการณ์อนามัยแม่และเด็กของกรุงเทพฯ</li> <li>2. มอบสำนักโภชนาการ กรมอนามัย ทบทวนแนวทางควบคุมป้องกันโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก พ.ศ. 2557 และแนวทางการให้ยาน้ำเสริมธาตุเหล็กในเด็กปฐมวัย</li> <li>3. ตรวจสอบระดับ TSH ของทารกแรกเกิด เพื่อดูภาวะโลหิตจางในเด็กและการจ่ายยาน้ำเสริมธาตุเหล็กในเด็กปฐมวัยให้เหมาะสม</li> <li>3. มอบกรมอนามัยดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอให้</li> </ol>	<p>ผู้เกี่ยวข้องเร่งดำเนินงานตามมติที่ประชุม</p>

ตัวชี้วัด	กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน	ผลผลิต	ผลลัพธ์
		<p>Vaginal Progesterone เข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ</p> <p>4. มอบกรมการแพทย์จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการระบบ Birth Defect Registry</p> <p>4. คณะกรรมการเห็นชอบในหลักการ และให้เร่งดำเนินการพัฒนาระบบการฝากครรภ์จัดบริการอย่างเหมาะสม และพัฒนารูปแบบการค้นหาและจัดการความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ด้วย Save mom application และรายงานการตายมารดาผ่าน CE Online</p> <p>5. มีมติให้ทดลองใช้รูปแบบการฝากครรภ์แบบปกติใหม่ และสำรวจการให้บริการฝากครรภ์ในปัจจุบันในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อโควิด-19</p> <p>6. มอบกรมอนามัยจัดทำแนวทางการให้บริการฝากครรภ์หลาย Model เพื่อให้เหมาะสมกับระดับและบริบทของสถานบริการ และนำไปทดลองใช้ในสถานบริการระดับต่าง ๆ เพื่อดูความเหมาะสม</p> <p>7. มอบกรมควบคุมโรคเพิ่ม SPI ในหลักสูตรให้ Resident Training และสรุปสถานการณ์และแนวทางการรักษาการติดเชื้อ</p>	

ตัวชี้วัด	กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน	ผลผลิต	ผลลัพธ์
		<p>ซีพียูในหญิงตั้งครรภ์และทารก          ส่งให้ MCH Board เขต</p> <p><b>7. เสนอให้กรมอนามัยปรับ</b>          แผนการขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็ก          ปฐมวัยปี 2564 – 2566 (ให้เป็น          ภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย)</p> <p><b>8. ปรับชื่อคณะทำงานเป็น</b>          คณะทำงานการดูแลสุขภาพหญิง          ตั้งครรภ์และหลังคลอดที่ติดเชื้อ          ไวรัสโคโรนา 2019 และเพิ่ม          คณะกรรมการในการทำงาน</p>	